



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตวิทยา

.....

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตวิทยา จำนวน ๓ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รวมถึงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

บัญชีรายชื่อแนบท้าย ประกาศฯ

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

ก) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

ข) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

ค) ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการคัดเลือก อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกก็ได้

ง) ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที

จ) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการและเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

ฉ) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ช) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

๔. เกณฑ์การตัดสิน

คัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการจ้างงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๕. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และทาง <http://cpho.moph.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวชิระ บดพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

แนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ตำแหน่งนักจิตวิทยา

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวปฎิมาภรณ์ เพ็ชรวิสัย	
๐๐๒	นายวสันต์ ตั้งฐานะสกุล	
๐๐๓	นางสาวกนกวรรณ เพียรพิทักษ์กิจ	
๐๐๔	นางสาวเสาวภาค อ่อนละมัย	
๐๐๕	นางสาวอารีรัตน์ โคแก้ว	
๐๐๖	นางสาวศุภาพร ชินรักษา	

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางสอบ ดังนี้

วิธีการคัดเลือก	วัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือก
<u>สอบสัมภาษณ์</u>	วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๑ (ห้อง TO NE NUMBER ONE) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ